



ที่ ศธ ๐๔๐๒๕/ ๓๗๗๓

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
ถนนศูนย์ราชการ ขก. ๔๐๐๐๐

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายชื่อข้าราชการครูฯ

จำนวน ๑ ชุด

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติผลการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ จึงให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับการอนุมัติให้มีวิทยฐานะชำนาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (เฉพาะรายที่ยังมิได้ส่งเอกสารไว้ก่อนหน้า) จัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการเสนอให้ ก.ค.ศ. พิจารณาต่อไป ดังนี้

๑. สำเนาเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ได้แก่ สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript)

๒. เอกสารหลักฐานการผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

๓. เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี) เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล และใบสำคัญการสมรส เป็นต้น

โดยให้จัดส่งเอกสารตามข้อ ๑-๓ ที่รับรองความถูกต้องแล้ว จำนวน ๒ ชุด ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งให้ข้าราชการครูดังกล่าวได้ทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเศษ พลอาจทัน)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

กลุ่มบริหารงานบุคคล

งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

โทร. ๐-๔๓๒๔-๖๖๖๓ ต่อ ๑๕๓

โทรสาร ๐-๔๓๒๓-๖๕๓๐

บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในการประชุม กศจ.ขอนแก่น ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	โรงเรียน	วิทยฐานะที่เสนอขอ
<u>อนุมัติผลการประเมินให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน ๕ ราย</u>				
๑	นางสาววิสรา ทองเชื่อม	ครู	บ้านโนนค้อ	ครูชำนาญการ
๒	นายสานิตย์ สิทธิอุษา	ครู	บ้านวังโพน	ครูชำนาญการ
๓	นางสาวดารารพร อัครจิตต์ภักดี	ครู	บ้านโคกกว้าง	ครูชำนาญการ
๔	นางลาวัลย์ อูระศิลป์	ครู	บ้านคำหัวช้างโนนต่นป่ามะนาว	ครูชำนาญการ
๕	นายอำนาจ ชิตทรงสวัสดิ์	ครู	หนองขาดพิทยาคม	ครูชำนาญการ
<u>อนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ข้าราชการครูฯ ที่เสนอขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑๒ ราย</u>				
๑	นางสาวปณิตดา คำมูลทา	ครู	บ้านหนองกอบสิทธิราษฎร์บำรุง	ครูชำนาญการพิเศษ
๒	นางจันทร์เพ็ญ รัตนวงษา	ครู	บ้านโนนท่อนวิทยา	ครูชำนาญการพิเศษ
๓	นางลำไพพัชร สีจันทร์ฮอด	ครู	สนามบิน	ครูชำนาญการพิเศษ
๔	นายพิภพ ก้านกำ	ครู	สนามบิน	ครูชำนาญการพิเศษ
๕	นางสาวถนอมจิต โคตระบุตร	ครู	โคกงามวิทยาคาร	ครูชำนาญการพิเศษ
๖	นายอนุสรณ์ องอาจ	ครู	หนองขาดพิทยาคม	ครูชำนาญการพิเศษ
๗	นางสาวณททัย ใจบุญ	ครู	ชุมชนบ้านฝาง	ครูชำนาญการพิเศษ
๘	นางนวรรณ์ คนสอน	ครู	ชุมชนบ้านฝาง	ครูชำนาญการพิเศษ
๙	นางสาวศิรินภา โนนศรี	ครู	บ้านบะยาว	ครูชำนาญการพิเศษ
๑๐	นางสุภานันต์ ขาทอง	ครู	สนามบิน	ครูชำนาญการพิเศษ
๑๑	นางสาวธีรยา ไชยรา	ครู	สนามบิน	ครูชำนาญการพิเศษ
๑๒	นางพัชรา สำนักวงศ์	ครู	สนามบิน	ครูชำนาญการพิเศษ
<u>อนุมัติผลการประเมินให้ข้าราชการครูฯ เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน ๔ ราย</u>				
๑	นางพนัชชา เรืองสวัสดิ์	ครู	บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย	ครูชำนาญการพิเศษ
๒	นางสิริลักษณ์ ขาวกฤษกร	ครู	ชุมชนบ้านพรหมนิมิต	ครูชำนาญการพิเศษ
๓	นายเจตพงศ์ กิตติพร	ผอ.ร.ร.	พระค้อหนองโพธิ์วิทยา	ครูชำนาญการพิเศษ
๔	นายเกียรติวิทย์ สุวรรณธรรมา	ศน.	สพป.ขอนแก่น เขต 1	ครูชำนาญการพิเศษ